



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยให้คณาจารย์ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือปรับการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบันทึกข้อความสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว๖๑๑๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงเห็นสมควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามเป็นการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำโครงการ หรืออาจให้มีการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดกระบวนการวิชาทดแทน หรือวิธีการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เห็นสมควรว่าสามารถได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเคียงกับที่หลักสูตรกำหนด โดยให้การดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ อาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามข่าวสารการดำเนินการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จากช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย [http://www.nsrุ.ac.th/](http://www.nsrु.ac.th/)
หรือ <https://www.facebook.com/nsrunews> หรือ <https://www.facebook.com/prnsru>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์